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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท ณุศาศิริ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

ณ โรงแรม เมเปิล ห้องเทียร่า (ชั้น 3)  
เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม) 
 2. นายสมคิด ศริ กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 3.  นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4.  นายมานพ ถนอมกิตติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 5. นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการ/เลขานุการบริษัท 
 6. นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ 
  
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
 พ.ต.อ.ศักดิ์รพี  เพรียวพานิช กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ) 
 
 บริษัทฯ มีกรรมการท้ังสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมร้อยละ 85.71  
ของกรรมการทั้งหมด 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 คุณราชันย์  อารยะวงศ์ชัย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวจารุณี   น่วมแม่   จาก ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท   
 2. นางสาวปนัดดา  วิชิต จาก ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท   
 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
 นายเกรียงไกร อินทจันทร์   จาก บริษัท ส านักงานกฎหมาย ทรู ลอว์เยอร์ จ ากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา  14.03  น. 
 
 นายสมพิจิตร   ชัยชนะจารักษ์  กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อท่ีประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ ้นลงทะเบียนแล้ว 
ท้ังสิ้น 59 ราย  โดยมาด้วยตนเอง 22 ราย มอบฉันทะ 37 ราย เป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 4,969,210,751 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 65.0328 ของ
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดของบริษัทฯ จ านวนรวมท้ังสิ้น 7,641,078,761 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับ
บริษัทฯ ข้อ 38 ซ่ึงก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในท่ีประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ  เทพเจริญ ประธานกรรมการ
บริษัท กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พร้อมท้ังกล่าวแนะน ากรรมการบริษัท 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ และนางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ บุคคลอีก 1 ท่าน ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทเพิ่มเติมในการประชุมครั้งน้ี ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี ต่อท่ีประชุม 
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 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   
 1.   การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่าน
น้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 2.   การลงมติท่ีประชุมส าหรับแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเดินไป
รับใบลงคะแนนจากท่าน 
 3.   การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วน าไปหักออกจากจ านวนเสียง
ท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระน้ัน ๆ 
 4.   การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม 
 5.  ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งมอบบัตรลงคะแนนท่ีลงนามแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าท่ี  
 6.   การแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แสดงความเห็นท่ี
เกี่ยวข้องกับวาระที่ก าลังพิจารณาเท่านั้นและโปรดยกมือ เพื่อให้ประธานอนุญาต และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้ง
แจ้งว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้ วน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะ
เสนอแนะความคิดเห็นอื่นท่ีไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ  
 ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระน้ี 
 นายสมจิตร  ชั ยชนะ  แจ้ งต่อ ท่ีประชุมว่ าบริษั ทฯ ได้ จั ดประชุมวิสามัญ ผู้ ถื อหุ้ น  ครั้ ง ท่ี  1/25 60 เมื่ อวัน ท่ี 
18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 14 วัน และได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1) ท้ังนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวซ่ึงบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว  
 การลงมติในวาระน้ีจะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้

เห็นด้วย 4,974,039,363  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่  2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  และรายงานประจ าปี 2560 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระน้ี 
  นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ) และคณะกรรมการ 
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียดดังน้ี 
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  ผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม ประจ าปี 2560 จ านวน 1,560.67 ล้าน
บาท ผลต่างเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นจ านวน 518.46 ล้านบาท (ปี 2559 จ านวน 1,042.21 ล้านบาท) รวมค่าใช้จ่าย ปี 2560 จ านวน 1,806.96 ล้าน
บาท ผลต่างเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นจ านวน 581.23 ล้านบาท (ปี 2559 จ านวน 1,225.73 ล้านบาท) ขาดทุน ก่อนหักภาษี ปี 2560 จ านวน 
246.30 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2559 ขาดทุนเพิ่มขึ้นจ านวน 62.78 ล้านบาท (ปี 2559 ขาดทุนจ านวน 183.52 ล้านบาท) ภาษีเงินได้ ปี 2560 
จ านวน 6.08 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 4.76 ล้านบาท (ปี 2559 จ านวน 10.85 ล้านบาท) ขาดทุนจากการด าเนินงาน ปี 2560 จ านวน 252.38 
ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 58.01 ล้านบาท (ปี 2559 ขาดทุนจ านวน 194.36 ล้านบาท) 
 สัดส่วนรายได้ ประเภทรายได้จากการขายท่ีดินและบ้านพร้อมท่ีดิน ปี 2560 รวม 157.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.10 การ
ขายอาคารชุด จ านวน 1,188.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.14 การให้เช่าและบริการ จ านวน 110.22 ล้านบาท รายได้อื่นๆ จ านวน 104.45 คิด
เป็นร้อยละ 6.69 รวมรายได้ 1,560.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 จ านวน 518.46 ล้านบาท (ปี 2559 มีรายได้รวม จ านวน 1,042.21 
ล้านบาท) 
 สรุปผลการด าเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการท่ีขายดี และเป็น Best seller ของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาได้แก่โครงการแนว
สูง คือโครงการสเตท ทาวเวอร์ และโครงการอัพ เอกมัย โครงการแนวราบ คือ โครงการมาย โอโซน อีกท้ังยังมีเหตุการณ์ท่ีส าคัญในรอบปีท่ีผ่านมาคือ
การเปิดตัวโครงการเลเจนด์ สยาม ท่ีพัทยา ซ่ึงได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินลงทุนจากประเทศจีน การเปิดตัวพานาซี ฮ่องกง ด าเนินธุรกิจด้าน
สุขภาพ (wellness) ซ่ึงด าเนินงานในประเทศฮ่องกง และมีแนวโน้มขยายธุรกิจไปยังประเทศจีนในอนาคต รวมท้ังการลงนามในสัญญาร่วมทุน กับ
บริษัท บิวตี้ ออเนอร์ (ไทย) จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนด าเนินงานด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย พัฒนาท่ีดิน 
ปัจจุบันก็มีการด าเนินการท่ีพระราม 2 แล้ว  
 โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยังได้ร่วมทุนกับแสงฟ้า โดยการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย “บริษัท ณุศา ศรีราชา คอนโดเทล” 
เฉพาะอาคาร C และอาคาร D ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว และยังมีการเปิดตัวโครงการ My Ozone Golf Club ท่ีโครงการ
มายโอโซน โดยเปิดตัวสนามกอล์ฟปัจจุบัน 9 หลุม ซ่ึงบริษัทฯ ได้เคยพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโครงการแล้วเมื่อต้นปี 2560 ท่ีผ่านมา ซ่ึงตอนท่ีพาผู้ถือหุ้น
ไปน้ันยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันสามารถไปเยี่ยมชมและใช้บริการได้ โดยได้ท าการเปิดตัวเต็มรูปแบบแล้ว 
 ท้ังน้ี ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และเป็นสมาชิกอยู่
แล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการเข้าร่วมโครงการและเป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีและฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง
ของบริษัทฯ ด าเนินการจัดท าเอกสารตามแบบท่ีโครงการฯ ก าหนด เพื่อยื่นขอรับรองต่อโครงการฯ ต่อไป โดยตั้งเป้าหมายว่าการยื่นขอรับรองต้อง
เสร็จสิ้นในปีน้ีให้ได้  
 ส าหรับรายงานประจ าปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2561 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบ CD) หากท่านใดประสงค์จะขอรับเป็นรูปเล่มสามารถขอรับได้ โดยสามารถดูออนไลน์ และ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nusasiri.com 
  ในวาระน้ีคณะกรรมการเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจ าปี 2560  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
  นายจิตบัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้อธิบายการกิจกรรมการเข้าร่วมทุนกับท้ัง 2 รายน่ัน ว่ามีการด าเนินการใน
ลักษณะใดจึงท าบริษัทฯ มีรายได้เข้ามา  
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่าในการร่วมทุนกับจีนน้ัน เป็นการลงนามใน
สัญญาร่วมทุน กับบริษัท บิวตี้ ออเนอร์ (ไทย) จ ากัด จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 2 บริษัท คือ บริษัท ศิริแกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด และ 
บริษัท ริสแลนด์ แกรนด์ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ท้ังแนวราบและแนวสูง โดยการน าท่ีดิน
ท่ีพระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 เข้าลงทุน ซ่ึงในบริษัทร่วมทุนท้ัง 2 บริษัทน้ี บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ท้ัง 2 บริษัท และบริษัท 
บิวตี้ ออเนอร์ (ไทย) จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 การบริหารงานจะอยู่ภายใต้การร่วมมือจากประเทศจีน ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการ
ด าเนินการเปิดขายในเดือนมิถุนายน 2561 น้ี ส าหรับการร่วมทุนกับแสงฟ้า ตามท่ีได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วน้ัน ว่าบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุน
ให้กับแสงฟ้าในปี 2560 ไปแล้วร้อยละ 60 ปัจจุบันในปี 2561 น้ี บริษัทฯ ได้มีการขายเงินลงทุนเพิ่มท้ังหมดอีกร้อยละ 40 ให้กับแสงฟ้า ไป
ด าเนินการแล้วร้อยละ 100 ส าหรับโครงการอาคาร A และอาคาร B น้ัน บริษัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินการต่อไป   
  นายจิตบัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขออนุญาตซักถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานตามท่ีได้
รายงานมาน้ี ในอนาคตมีแนวโน้มอย่างไร  
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 นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันท่ีบริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับต่างชาติท้ังเรื่องของงานก่อสร้าง รวมท้ัง
เรื่องของการตลาดน้ัน ผู้บริหารคาดหวังว่าท้ัง 2 บริษัทท่ีเข้าร่วมทุนน้ัน จะสามารถท าก าไรให้กับบริษัทฯ ได้  
 ท่านผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (ไม่ประสงค์ออกนาม) ได้ซักถามว่า ในการร่วมทุนกับจีนในโครงการเลเจนด์ สยาม มีการประมาณการ
ผลก าไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ และในเรื่องการร่วมทุนกับแสงฟ้าเข้าใจว่าเป็นการแปลงเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมาเป็นทุนในการสร้างบริษัทร่วมทุน จะ
มีก าไรปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 
 นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ประมาณการเรื่องตัวเลขน้ันบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่จะขอให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้นมากขึ้น ว่าโครงการเลเจนด์ สยาม ไม่ได้ร่วมทุนกับจีนแต่บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากจีน 
และจีนเข้ามาก่อสร้างโครงการให้ ซ่ึงในโครงการเลเจนด์ สยาม NUSA เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ยังไม่มีการร่วมทุนกับกลุ่มใดซ่ึงโครงการ
ตั้งอยู่ท่ีพัทยา ส่วนการร่วมทุนกับแสงฟ้าน้ัน ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามเพ่ิมเติมว่า เดิมทีบริษัทฯ ได้ประมาณการก าไร
ไว้ตามท่ีลงทุนเองในสัดส่วนร้อยละ 20 แต่เนื่องจากระยะเวลาท่ีล่วงเลยมานานจึงตัดสินใจขายเงินลงทุนให้กับแสงฟ้า ท าให้บริษัทฯ ได้ก าไร
จากการขายเงินลงทุนในปี 2560 ประมาณ 32.00 ล้านบาท ตามโครงสร้างรายได้ท่ีเรียนให้ท่านทราบก่อนหน้าน้ีแล้วน้ัน  
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามและขอให้กรรมการอธิบายเพิ่มเติม 4 ประเด็นว่า (1) ยอดขายเพิ่มขึ้น 
แต่ท าไมบริษัทฯ ขาดทุนเพิ่มขึ้น (2) เงินท่ีเพิ่มทุนล่าสุดบริษัทฯ เอาไปลงทุนในโครงการใดหรือเป็นเพียงเงินทุนหมุนเวียน (3) เมื่อบริษัทฯ มี
การเพิ่มทุน มีผู้ร่วมทุนเข้ามา ท าไม D/E Ratio ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น (4) เฉพาะโครงการใดบ้างที่มียอดขายไม่ถึงร้อยละ 30  
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า (1) มีสาเหตุมาจากต้นทุนทางการเงิน โดย
ได้วิเคราะห์งบการเงินไว้เพื่ออธิบายเพิ่มเติมแล้วในวาระถัดไป คือวาระอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 ขออธิบายว่าเหตุท่ีบริษัทฯ ยังขาดทุน
น้ัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนค่าใช้จ่าย 4 ประเภท โดยต้นทุนขายของบริษัทฯ ยังถือว่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คือ 
ร้อยละ 66.95 (มาตรฐาน ร้อยละ 67) ท่ีบริษัทฯ ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ันคือเรื่องของค่าใช้จ่ายขายและตลาด รวมท้ัง
ค่าใช้จ่ายบริหาร ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐานและเป็นเหตุให้บริษัทฯ ขาดทุน โดยจะมีค าอธิบายเพิ่มเติมในวาระถัดไป ท้ังน้ี จึงเห็นได้ว่าบริษั ทฯ มี
ยอดขายเพิ่มมากขึ้น แต่มีเรื่องค่าใช้จ่ายบางประเภทท่ีสูง ท าให้ผลรวมแล้วบริษัทฯ ยังขาดทุน (2) การใช้เงินเพิ่มทุน ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม (RO) น้ัน เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ในต่างประเทศ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนหน่ึง (3) 
ส าหรับ D/E Ratio ท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาระหน้ีระยะสั้นภาระหน้ีสินโดยรวม และสินทรัพย์บางส่วนท่ีลดลง ท าให้ภาพรวมแล้ว D/E Ratio 
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น (4) ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการของบริษัทฯ โดยรวมแล้วไม่มียอดขายต่ ากว่าร้อยละ 30 เพียงแต่ยอดขายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้เท่าน้ัน ส่วนใหญ่แล้วจะมียอดขายอยู่ท่ีร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอบคุณส าหรับค าตอบและซักถามเพิ่มเติมว่า มีโครงการใดท่ีมียอดขายต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 หรือไม่  
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันจะมีโครงการพาร์ค เอ็กโซ 
1,232 ยูนิต มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วประมาณ 500 ยูนิต ซ่ึงคงเหลืออยู่ท่ีประมาณ 700 ยูนิต สาเหตุมาจากสภาวะทางเศษฐกิจท่ีส่งผลท า
ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อค่อนข้างยาก อีกท้ังก าลังซ้ือจากกลุ่มลูกค้าท่ีมีไม่มาก และในการเปิดตัวโครงการเริ่มต้นน้ัน ไม่มีรถ ประจ า
ทางผา่นท าให้โครงการมีสินค้าคงเหลือค่อนข้างมาก ซ่ึงเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมขาย 
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอบคุณส าหรับค าตอบและขอให้คณะกรรมการอธิบายเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน
ธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ว่าเป็นการลงทุนอย่างไร และความสัมพันธ์กับผู้ร่วมทุนปัจจุบันเป็นอย่างไร  
 นางศิริญา  เทพเจริญ กรรมการ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ท่ีฮ่องกงน้ัน 
มีแผนการเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2561 น้ี และโรงพยาบาลได้รับใบอนุญาตประกอบการแล้ว รวมท้ังมีแผนขยายธุรกิจเปิดสาขาไปท่ีจีน 
ท่ีเป่ยไต่เหอ ใกล้กับปักกิ่ง เปิดเป็นโรงพยาบาล และมีแผนจะเปิดสาขาท่ีกวางโจว โดยท่ีบริษัทร่วมทุนท่ีฮ่องกง ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 78 น้ัน จะเข้าลงทุนและขยายธุรกิจท่ีประเทศจีน ซ่ึงที่น่ันมีตัวแทนของบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลควบคุมเอง  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม    มีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจ าปี 2560  
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วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระน้ี 
  นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 ตามท่ีได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไป
แล้วน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หมวดท่ี 8 ซ่ึงก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท า งบแสดงฐานะทาง
การเงินและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นอนุมัติ ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2560 และสรุปข้อ มูล
ทางการเงิน ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจ าปี 2560 และสรุป
ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 2) จึงขอสรุปสาระส าคัญต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 
5,190.36 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,663.68 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 12,854.04 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซ่ึงมีสินทรัพย์รวม
จ านวน 12,345.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จ านวน 508.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.12 บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียน 3,528.66 ล้านบาท 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,225.09 ล้านบาท รวมหน้ีสิน 5,753.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซ่ึงมีหน้ีสินรวม จ านวน 4,985.55 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น จ านวน 768.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.41 
  งบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,560.67 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 1,042.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จ านวน 518.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 โดยมีรายได้จากการขาย
และบริการ จ านวน 1,456.22 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 104.45 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 1,806.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 1,225.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 581.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.42 โดยมีต้นทุนขายและบริการ จ านวน 
1,044.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จ านวน 743.03 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและกิจการร่วมค้า 
จ านวน 19.01 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 6.08 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน ประจ าปี 
2560 จ านวน 252.38 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 58.01 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ขาดทุน 240.87 
ล้านบาท และส่วนได้ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ขาดทุน 11.51 ล้านบาท  
 โครงสร้างต้นทุน ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จ านวน 1,044.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.95 ของรายได้ โดยในปี 
2559 มีต้นทุนขาย 676.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.89 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.06 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 
202.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.97 ของรายได้ โดยในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 184.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.73 
ของรายได้ ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.75 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 364.20 คิดเป็นร้อยละ 23.34 ของรายได้ ในปี 
2559 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 274.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.36 ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.02 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 
จ านวน 165.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.60 ในปี 2559 มีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 88.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.47 เพิ่มขึ้นจากปี 
2559 คิดเป็นร้อยละ 2.12 
 โดยจะเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในปี 2560 ถึงแม้จะสูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2559 แต่หากคิดเป็นร้อยละแล้วจะเห็นว่ามีสัดส่วนท่ี
ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้ท่ีมากขึ้น และเมื่อเทียบกับมาตรฐานของบริษัทฯ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วน้ัน แม้ว่า
บริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้บางรายการแล้ว แต่ก็จะต้องพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตามโครงสร้างต้นทุนเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานต่อไป 
 งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมด าเนินงาน ปี 
2560 จ านวน 400.71 ล้านบาท ได้มาเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 746.78 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมลงทุน ปี 2560 
จ านวน 966.07 ล้านบาท ใช้ไปลดลงจากปี 2559 จ านวน 452.31 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้ มา จากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2560 
จ านวน 539.92 ล้านบาท ได้มาลดลงจากปี 2559 จ านวน 349.02 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจ านวน 
43.91 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 25.44 ล้านบาท คงเหลือปลายงวด 18.47 ล้านบาท  
 ท้ังน้ี คณะกรรมการเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 การลงมติในวาระน้ีจะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
 นายทองค า ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่า (1) รายได้ของบริษัทฯ และต้นทุนขาย ร้อยละ 64.89 น้ัน แบ่งเป็น
ต้นทุนจากการขายคอนโดมิเนียม ขายบ้านร้อยละเท่าไหร่ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่ีลดลงจากงบการเงินประมาณ 2,000.00 ล้านบาทน้ัน 
เป็นผลมาจากการขาย หรือต้นทุนจากการขายเท่าไหร่ (2) ในเรื่องของเงินกู้ท่ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียนท่ีมีส่วนต่างอยู่ท่ี 1,912.12 ล้านบาท เป็น
เงินกู้ส่วนไหนท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลมาจากการกู้เงินจากจีนหรือไม่หากใช่ขอให้อธิบายเป็นตัวเลขได้หรือไม่ว่าประมาณเท่าไหร่ และสามารถน าไป
ปรับลดหน้ีเก่าที่บริษัทฯ มีอยู่ได้หรือไม่ และ (3) ในการขายเงินลงทุนให้กับแสงฟ้าน้ัน บริษัทฯ มีการคิดค านวณตัวเลขอย่างไรจึงคิดว่ามีก าไร
และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแล้ว 
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ขอบคุณส าหรับค าถามพร้อมตอบข้อซักถามว่า (1) ขอเรียน
ท่านผู้ถือหุ้นเบื้องต้นว่า การขายในแต่ละโครงการน้ันสามารถขายได้ทุกโครงการ  ซ่ึงสามารถท าก าไรให้กับบริษัทฯ ได้ทุกโครงการและไม่มี
การขายขาดทุน เพียงแต่รายได้ของแต่ละโครงการ ท้ังแนวราบและแนวสูงจะมีก าไรและต้นทุนท่ีไม่เท่ากัน  
บ้านพร้อมท่ีดินอาจจะท าก าไรได้ประมาณ ร้อยละ 25 บางโครงการท าก าไรได้ร้อยละ 45 โดยเฉลี่ยการขายรวมแล้วจะอยู่ท่ีร้อยละ 60 ส่วน
คอนโดมิเนียมท่ีเปิดตัวนานแล้วอย่างโครงการพาร์ค เอ็กโซน้ัน อาจจะก าไรไม่ถึงร้อยละ 30  และเพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นขอเรียนให้
ทราบว่าบริษัทฯ ขายอยู่บนพื้นฐานท่ีมีก าไร (Margin) แต่อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่โครงการ ยกเว้นเรื่องการให้เช่าท่ีบางจุดอาจจะมีก าไร
ต่ ากว่า (Margin) (2) ส าหรับการกู้เงินจากจีนเพื่อก่อสร้างโครงการเลเจนด์ สยามน้ัน บริษัทฯ ได้ความช่วยเหลือทางการเงินจากจีนประมาณ 
40,000,000 USD ในการด าเนินการก่อสร้าง แต่บริษัทฯ ใช้เงินส่วนน้ีไม่มาก ใช้ไปประมาณไม่เกิน 10,000,000 USD โดยคิดดอกเบี้ยที่อัตรา
ร้อยละ 6.00 (3) เรื่องแสงฟ้า บริษัทฯ ก าหนดราคาโดยค านวณจากต้นทุนทางบัญชีและบวกเพิ่มก าไรอีกไม่มาก เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการผู้
ร่วมทุนและมีการเจรจาให้แสงฟ้าเข้ามาร่วมทุนซ่ึงเป็นบริษัทท่ีมีความช านาญเรื่องการก่อสร้าง จึงท าให้มีก าไรประมาณ 32.00 ล้านบาท ใน
การขายไปส่วนแรกร้อยละ 60 ในปีท่ีผ่านมา 
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่า ธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) สามารถรับรู้รายได้เมื่อไหร่  และท่ีดิน
ท่ีรอการพัฒนาน้ันเป็นท่ีดินติดจ านองกับสถาบันการเงิน หรือมีท่ีดินแปลงใดบ้างที่ไม่ติดจ านองเลย 
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า สามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาส 3 หรือ
ไตรมาส 4 ของปีน้ี และท่ีดินส่วนใหญ่เกือบทุกแปลงเป็นของบริษัทฯ และไม่ได้เข้าจ านองกับสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากภายหลังบริษัทฯ  
มีการออกตั๋วได้น าเอาท่ีดินไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามเพิ่มเติมว่า ภายในปีหน้าคาดว่าจะมีการขยายสาขาธุรกิจด้านสุขภาพ 
(wellness) อีกกี่สาขา 
 นางศิริญา  เทพเจริญ กรรมการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า จะเปิดสาขาในปีหน้ากับปีน้ี รวมแล้วประมาณ 5 สาขา 
 นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่า ตามงบการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลังดูแล้วบริษัทฯ มีหน้ีสินเพิ่มขึ้นในทุก  ๆปี 
และยังมีการเปิดตัวและขยายธุรกิจใหม่มากขึ้น ซ่ึงผลประกอบการขาดทุน 2 ปีแล้วน้ัน ทีมผู้บริหารได้มองปัญหาจุดน้ีแล้วมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ตามตัวเลขงบการเงินจะเห็นว่าสินทรัพย์
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจึงท าให้หน้ีสินเพิ่ม ส่วนหน่ึงหากวิเคราะห์ตามภาระหน้ีแล้วน้ันบริษัทฯ มียอดขายไม่เพียงพอต่อการลดภาระหน้ี ส าหรับ
แผนการด าเนินงานในอนาคต ผู้บริหารวางแผนการแก้ปัญหาแล้วว่าจะต้องลดภาระหน้ีสินระยะสั้นซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าให้หน้ีสินเพิ่มขึ้นเพราะมี
ดอกเบี้ยท่ีสูง และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นท่ีได้สอบถามและเป็นห่วงในเรื่องปัญหาท่ีเกิดขึ้นและผู้บริหารมีแผนการรองรับไว้แล้วในปีน้ีตามท่ี
ได้เรียนชี้แจงไป 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 5,051,047,528  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระน้ี 
 นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการด าเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจ าเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อ านาจ
คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  
 ท้ังน้ี ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนจ านวน 84.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 
9.18 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะ
กระท ามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจ าเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินก าไรเพื่ อ
เป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน  
 ท้ังน้ี คณะกรรมการเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และ
การงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 การลงมติในวาระน้ีจะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
 นายทองค า ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่า (1) ปัจจุบันยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ รวมปีน้ีแล้วประมาณกี่
ล้าน (2) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทฯ ต้องขาดทุนสะสมกี่ปีจะถูก เพิกถอนการเป็นบริษัทจดทะเบียน และผู้บริหารมี
แนวความคิดการแก้ปัญหาอย่างไร และ (3) หากปีน้ีมีก าไรได้ ปีหน้าพอจะมีปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ หรือต้องรอปีถัดไป 
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า (1) ขาดทุนสะสมปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ 
333.00 ล้านบาท (2) ส าหรับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์จะต้องขาดทุนสะสม 3 ปี หากขาดทุนจะต้องมีแผนปรับปรุง ซ่ึงในปีน้ีบริษัทฯ 
จะต้องมีก าไรให้ได้เพื่อไปล้างขาดทุนสะสม โดยเรื่องน้ีคณะกรรมการทุกท่านได้ตระหนักถึงปัญหาอยู่แล้ว (3) หากบริษัทฯ พลิกฟื้นท าก าไร
และสามารถล้างขาดทุดสะสมได้คาดว่าก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 
 นายจิตบัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขออนุญาตซักถาม และเป็นประเด็นค าถามต่อเน่ืองจากท่านผู้ถือหุ้นเมื่อ
สักครู่ว่า เมื่อบริษัทฯ มีเงื่อนไขแบบน้ีแล้ว อยากทราบว่าแผนการปีน้ีบริษัทฯ มีการด าเนินการอย่างไรบ้าง โดยท่ีปีก่อนก็บริหารได้ดีอยู่
แล้วแต่ปีน้ีจะสามารถกลับมามีก าไรได้อย่างไร 
 นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามหลักแล้วบริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาและไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่จะต้องมีแผน
ปรับปรุง  (rehabilitation company) เน่ืองจากบริษัทฯ ยังคงมีทรัพย์สินมากกว่าหน้ีสิน ถึงจะขาดทุนสะสมติดต่อกัน 3 ปี แต่ก็ต้องท าแผน
ปรับปรุงด้านการเงินและการบริหารงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ แต่ไม่ได้เข้าข่ายท่ีจะถูกเพิกถอนการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ
สามารถซ้ือขายหุ้นได้ตามปกติ ในส่วนวิธีการแก้ไขตามท่ีเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงไปแล้วน้ัน ว่าบริษัทฯ จะต้องลดภาระหน้ีสิน  จากการท่ี
บริษัทฯ ถือครองท่ีดินไว้ ซ่ึงจะมีภาระเรื่องดอกเบี้ยเข้ามา และในปัจจุบันน้ันบริษัทฯ ก็ได้มีการร่วมทุนกับจีน จึงคาดว่าในไตรมาสท่ี 4 จะ
สามารถฟื้นฟูให้บริษัทฯ กลับมาท าก าไรได้ และอีก 1 โครงการคือเลเจนด์ สยาม ด าเนินการในส่วนของการท่องเท่ียวท่ีได้เงินทุนสนับสนุน
เงินกู้และการก่อสร้างจากจีน โดยบริษัทฯ จะหันมาท าธุรกิจด้านสุขภาพและการท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น ในปีน้ีไม่ได้มีการเปิดตัวโครงการคอนโด
ใหม่ แต่บริษัทฯ มีท่ีดินรอการพัฒนาอยู่และเล็งเห็นว่าจะขายท่ีดินออกไปบางแปลงเพื่อลดภาระหน้ีสินต่อไป  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
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มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท 
ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 5,050,938,628  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9978  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 108,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 
 ในวาระน้ีประธานฯ มอบหมายให้นายสมคิด  ศริ รองประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานฯ ในท่ีประชุมแทน เน่ืองจากนายวิษณุ เทพ
เจริญนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ และนางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ รวมท้ังกรรมการท่ีจะแต่งตั้งเพิ่มเติม นางสาวนันทิดา กิตติ
อิสรานนท์ ออกจากท่ีประชุมชั่วคราวเน่ืองจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ี และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีใน
การพิจารณาวาระน้ี 
 นายสมคิด  ศริ รองประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานฯ ในท่ีประชุมแทน พร้อมท้ังด าเนินการประชุมและเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง
ในวาระน้ีว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า   
 “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา  
 ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ 
ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้”  
 โดยกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี ได้แก่ 
 (1) นายวิษณุ  เทพเจริญ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2560 จ านวน 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง 
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 8 ปี 
 (2) นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์ (เดิมชื่อ “นายสมจิตร ชัยชนะ”) ต าแหน่ง กรรมการ โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม  
ปี 2560 จ านวน 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 9 ป ี
 (3) นางศิริญา  เทพเจริญ ต าแหน่ง กรรมการ โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2560 จ านวน 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง  
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี 
 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีได้รับ
การเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน  เสนอแต่งตั้งกรรมการท่ี
ต้องออกตามวาระซ่ึงเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดประวัติ โดยสังเขป 
ดังน้ี 
 (1) นายวิษณุ  เทพเจริญ อายุ 49 ปี ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง คือ ประธานฯ/กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท  
  การศึกษา  
 -  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 -  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  
  ประสบการณ์ท างาน  
   -  กรรมการบริษัท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด    
 -  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
 -  ท่ีปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพลตรีสน่ัน  
  ขจรประศาสน์ และท่ีปรึกษาผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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 (2) นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  อายุ 57 ปี ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง คือ กรรมการ/กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 
 การศึกษา  
 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม. รามค าแหง  
 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีวางแผน) ม. เกษตรศาสตร์ 
 -  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม. รามค าแหง 
 -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) ม.รามค าแหง 
 ประสบการณ์ท างาน  
   -  ประธานกรรมการ บริษัท กฤษณา ดิวิลอปเมนท์ จ ากัด 
 -  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบ้านกฤษณา ท าธุรกิจบ้านจัดสรร 
  -  ผู้อ านวยการอาวุโส ระดับ 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 (3) นางศิริญา  เทพเจริญ อายุ 46 ปี ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง คือ กรรมการ/กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท  
  การศึกษา  
 -  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  ประสบการณ์ท างาน  
   -  รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทณุศาศิริ ซ่ึงประกอบกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
    และโรงแรมในเครือ บริษัท ดีวารี เช่น โรงแรมดีวารี ภูเก็ต, โรงแรมดีวารี จอมเทียน พัทยา 
 -  กรรมการบริหาร บริษัท กฤษณา ดิวิลอปเมนท์ จ ากัด 
  -  กรรมการบริหาร บริษัท สินปทุมธานี จ ากัด 
 -  ท่ีปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพลตรี สน่ัน  
    ขจรประศาสน์   
 -  ด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม   
 และ (4) เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ อายุ 38 ปี ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง 
คือ กรรมการ/กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท   
  การศึกษา  
 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 -  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง เหรียญทอง) สาขาบริหารธุรกิจ  
    สถาบันราชภัฏพระนคร 
  ประสบการณ์ท างาน  
   -  กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จ ากัด 
 -  กรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
 (รายละเอียดเพ่ิมเติมประวัติท้ัง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 
 ท้ังน้ี คณะกรรมการเห็นว่า ท้ัง 4 ท่าน ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกท้ังมีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสมท่ีจะเป็น
ตัวแทนในการท าหน้าท่ีกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 น้ัน  
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเพ่ือรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด 
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 การลงมติในวาระน้ีต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่า (1) กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หลังจากแต่งตั้งแล้วก็จะมี 
3 ท่าน คือ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ นายวิษณุ เทพเจริญ และนางศิริญา เทพเจริญ ใช่หรือไม่ (2) ปัจจุบันบริษัทฯ มี CG Score อยู่ ท่ี
ประมาณ 3 ดาว มีกรรมการท่านใดพอท่ีจะผลักดันให้บริษัทฯ ได้ผลการประเมินระดับ 5 ดาว  
 นายสมคิด ศริ กรรมการอิสสระ (ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม) ตอบข้อซักถามว่า (1) กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
หลังจากแต่งตั้งแล้วมีท้ังหมด 4 ท่าน คือ นายวิษณุ เทพเจริญ นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ และนางศิริญา เทพ
เจริญ และขอเรียนเชิญนายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสสระ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องประเมิน CG Score ต่อไป  
 นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสสระ ขออนุญาตชี้แจงในเรื่อง CG Score ว่าค่อนข้างยากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัทจด
ทะเบียนท่ีอยู่ใน SET 50 ท่ีจะได้ระดับ 5 ดาว แต่บริษัทฯ ก็มีความพยายามให้ได้รับการประเมินในระดับท่ีเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว แต่จะได้หรือไม่ก็อีกเรื่อง
หน่ึง แต่การพยายามรักษาในระดับเดิมให้คงท่ีไม่ลดน้อยลงน้ันยากกว่า ส่วนเรื่องรายละเอียดการบริหารงานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ เน่ืองจากผู้บริหาร เป็นกรรมการท่ีรอการแต่งตั้งและไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ตอนน้ีมีเพียงกรรมการอิสสระเท่าน้ันจึงไม่สามารถ
ชี้แจงขั้นตอนได้ละเอียด  
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการเลือกกรรมการกลับเข้ามาน้ัน อยากขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น
ท่านอื่นๆ ทราบว่าตามประวัติกรรมการของแต่ละท่านน้ันส่วนใหญ่ไม่ได้จบด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาโดยตรง จึงอยากให้ต้ังข้อสังเกตก่อนจะ
เลือกกลับเข้ามาว่าควรหาผู้ท่ีเป็นมืออาชีพมากกว่าน้ีมาบริหารงาน แต่ในปีน้ีก็ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอกรรมการใหม่เข้ามา ขอฝากผู้ถือหุ้นและกรรมการอิส
สระเป็นข้อเสนอแนะว่าหากในปีน้ีและปีต่อไปบริษัทฯ ยังขาดทุนอยู่เห็นควรเสนอกรรมการท่ีเป็นมืออาชีพมากขึ้นเข้ามาบริหารงาน เพราะหากเป็น
ผู้บริหารท่านเดิมก็อาจจะมีการบริหารงานแบบเดิมท่ียังไม่มืออาชีพมากพอ จึงขอฝากไว้เป็นข้อเสนอแนะ 
 นายสมคิด ศริ กรรมการอิสสระ (ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม) กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ 
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากการได้รับผลการประเมินในระดับท่ีดีขึ้นจะ
สร้างความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส ในการด าเนินงาน รวมท้ังเรื่องคดีความต่างๆ ตามรายงานประจ าปี 2560 ท่ีระบุไว้น้ันมองจากภาพรวมของ
บริษัทฯ แล้วค่อนข้างมากกว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีอื่นๆ      
 นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสสระ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมว่าคดีความของบริษัทฯ น้ันมองภาพรวมท่ีเป็นปัญหาของ
บริษัทฯ ควรเป็นคดีท่ีมีการฟ้องร้องค่าใช้จ่ายสูง แต่ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นรายย่อยมีคดีความกับลูกบ้านท่ีเป็นตัวเงินไม่มาก 
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของคดีความน้ันแม้จะเป็นคดีไม่ใหญ่ตัวเลขน้อยแต่
ก็ท าให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ไม่ดี โดยเฉพาะปัจจุบัน Social media น้ันมีการเข้าถึงท่ีรวดเร็วหากมีข่าวไม่ดีกับบริษัทฯ เพียงนิดเดียว จะท าให้
กลุ่มลูกค้าไม่กล้าซ้ือโครงการ จึงเล็งเห็นว่าบริษัทฯ ควรตัดปัญหาท่ีเป็นคดีความเล็กน้อยน้ีออกไป  
 นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสสระ กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ และจะน าข้อเสนอแนะตรงน้ีร่วมกันพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 นายทองค า ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่า (1) เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างจากการขายคอนโดมิเนียม
ไปเป็นธุรกิจด้านสุขภาพน้ัน ไม่ทราบว่ามีกรรมการท่านใดมีประสบการณ์ท างานด้านน้ีหรือไม่ (2) ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ชื่อนางสาวนันทิดา 
กิตติอิสรานนท์ น้ันเป็นการแต่งตั้งเข้ามาด้วยความสามารถหรือแต่งตั้งเข้ามาเน่ืองจากเป็นผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท วินด์ เอนเนอร์
ยี่ โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นบริษัทฯ เกี่ยวกับพลังงานน้ัน จะเข้ามาด าเนินงานเกี่ยวกับด้านพลังงานหมุนเวียนกับบริษัทฯ หรือไม่  
 นายมานพ  ถนอมกิตติ กรรมการอิสสระ ขออนุญาตตอบข้อซักถามว่า นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการ
เพื่อจะด าเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในบริษัทฯ แน่นอน ซ่ึงมีประสบการณ์เป็นกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเป็นบริษัทมหาชนเหมือนกัน รวมท้ังมีการศึกษาจบปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นว่าเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถท่ีจะเข้ามาช่วยบริหารงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์รวมท้ังธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นและจะ
ขยายธุรกิจในปีน้ีและปีต่อไป 
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  นายจิตบัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากขอค ายืนยันจากคณะกรรมการว่าในการแต่งตั้งกรรมการท่ีเข้ามาใหม่น้ัน ดู
จากสัดส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว ครอบครัวของกรรมการท่านใหม่ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้นท่ีค่อนข้างสูง โครงสร้าง
ทางธุรกิจจะเปลี่ยนไปทางด้านพลังงานหมุนเวียนหรือไม่  
 นายมานพ  ถนอมกิตต ิกรรมการอิสสระ ยืนยันว่าโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน 
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ฝากข้อเสนอแนะว่า นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ก็เป็นตัวแทนของครอบครัว
กลุ่มกิตติอิสรานนท์ เข้ามาแล้วจะช่วยบริหารให้ดีขึ้น แต่หากเข้ามาแล้วบริษัทฯ ยังคงขาดทุนอยู่ อยากขอให้กรรมการสรรหา หรือกรรมการอิสสระ 
ทักท้วงและเสนอว่าการบริหารงานควรจะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะกรรมการอิสสระถือได้ว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น เน่ืองจากผู้ถือหุ้นราย
ย่อยถึงแม้จะเป็นรายเล็กหากมีการบริหารงานขาดทุนผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ขาดทุนด้วย จึงอยากให้มีคณะกรรมการท่ีมีความเป็นมืออาชีพเข้ามาช่วย
บริหาร และท าให้กิจการของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น และหากมีปัญหาในการบริหารงานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์กรรมการสามารถติดคุกได้ จึงอยากให้เกิด
ความโปร่งใส่ในการบริหารงาน และขอให้ผู้บันทึกรายงานการประชุมเห็นควรบันทึกรายงานการประชุมท่ีถี่ถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองในฐานะ
พนักงานและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป 
 คณะกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและบริษัทฯ 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 เมือ่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 
จ านวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจ านวน 1 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน 
ดังน้ี 
 (1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิษณุ  เทพเจริญ  ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 5,048,688,728  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9533  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 2,358,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0467  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
 (2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์ ต าแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 5,050,488,728 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9889  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 558,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0111  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
 (3) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศิริญา  เทพเจริญ ต าแหน่ง การบริษัท/กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย 5,050,488,728 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9889  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 558,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0111 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 (4) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนันทิดา  กิตติอิสรานนท์ เป็นกรรมการเพิ่มเติม โดยด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 5,050,488,728  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9889 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 558,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0111 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
 ประธานฯ กล่าวสรุปท่ีประชุมมีมติ อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีออกตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และให้เจ้าหน้าท่ีเรียนกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมท้ังกล่าวเรียนเชิญ 
นายวิษณุ เทพเจริญ ท าหน้าประธานในท่ีประชุมเพ่ือด าเนินการประชุมพิจารณาวาระส าคัญต่อไป 
 ประธานฯ และกรรมการท่ีกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีไว้วางใจแต่งตั้งและ
เลือกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  
 ประธานฯ ด าเนินการประชุมและเข้าสู่การพิจารณาวาระส าคัญต่อไป 
  
วาระที่  6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระน้ี 
 นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซ่ึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผล
ประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วน้ัน จึงเห็นควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซ่ึงสูงกว่าปีท่ีแล้ว 500,000 บาท สืบเน่ืองจากวาระท่ี 5 มีการพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มจากปีท่ีแล้ว เป็นวงเงิน 5.5 ล้านบาท และ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมท่ีเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะต้องมีก าไร แต่จ ากัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี  
 โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2558 จ านวน 5.0 ล้าน
บาท (ใช้จริง 4.20 ล้านบาท), ปี 2559 จ านวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.55 ล้านบาท), ปี 2560 จ านวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.11 ล้านบาท) 
ซ่ึงการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังคณะกรรมการชุดย่อยน้ัน มีรายละเอียดดังนี้  
 (1) ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับประธานกรรมการจ านวน 30,000 บาทต่อเดือน/ต่อคน และจ่ายให้กับกรรมการ 
จ านวน 25,000 บาท  ต่อเดือน/ต่อคน  
 (2) ค่าเบี้ยประชุม  
  - คณะกรรมการบริษัท จ่ายให้กับประธานกรรมการบริษัทจ านวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับ
กรรมการจ านวน 20,000  ต่อครั้ง/ต่อคน     
  - คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจสอบจ านวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับ
กรรมการจ านวน 20,000  ต่อครั้ง/ต่อคน     
  - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายให้กับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จ านวน 12,500 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจ านวน 10,000  ต่อครั้ง/ต่อคน    
 (3) โบนัส  ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมท่ีเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะต้องมีก าไร แต่จ ากัดสูงสุด
ไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ท้ังนี้ ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ในวงเงินไม่
เกิน 5.5 ล้านบาท และค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมท่ีเพิ่มขึ้นและบริษัทฯ ต้องมีก าไร แต่จ ากัดสูงสุดไม่เกิน 
500,000 บาท/คน/ปี ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
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อนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 
 การลงมติในวาระน้ีจะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท และค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัส
อัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมท่ีเพิ่มขึ้นและบริษัทฯ ต้องมีก าไร แต่จ ากัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 5,048,688,628  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9533  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 2,018,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0400  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 340,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0067  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระน้ี 
 นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
120 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัท และนอกจากน้ีตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมป ฏิบัติ
หน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย
ใหม่ท่ีสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบัติ หน้าท่ี
จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี  
 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีของส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ไม่เกิน 2.27 ล้านบาท ซ่ึงได้พิจารณาถึงความ
น่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้ค าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และไม่มี
ความสัมพันธ์/ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561  ดังน้ี 
 (1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885 จ านวนปีท่ีได้รับแต่งตั้ง 4 ปี และปีท่ีสอบทานงบการเงิน
ให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี (ปี 2557-2558)  
 (2) นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 จ านวนปีท่ีได้รับแต่งตั้ง 2 ปี และปีท่ีสอบทานงบการเงิน
ให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี (ปี 2559-2560) 
 (3) นางสาวดรณี สมก าเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 ยังไม่เคยสอบทานงบการเงินให้กับบริษัทฯ  
 (4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596 ยังไม่เคยสอบทานงบการเงินให้กับบริษัทฯ 
 ท้ังน้ี ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซ่ึงขอเบิกตาม
จ านวนจ่ายจริง โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยน้ัน สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซ่ึงยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ี
อยู่ในต่างประเทศท่ีคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดระยะเวลา  
 ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอส าหรับปี 2561 ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะ
ขอเบิกตามจ านวนท่ีจ่ายจริง  สรุปได้ดังนี้ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี  
บริษัท ณุศาศิริ จ ากัด (มหาชน) 900,000 850,000 
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งบการเงินรวม 230,000 200,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส  
บริษัท ณุศาศิริ จ ากัด (มหาชน) 810,000 750,000 
งบการเงินรวม 330,000 300,000 

รวม 2,270,000 2,100,000 

 
 คณะกรรมการเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885 
และ/หรือ นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 และ/หรือ  นางสาวดรณี สมก าเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5007 และ/หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596  แห่งส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ฯ ประจ าปี 2561 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ไม่เกิน 2.27 ล้านบาท  ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร 
ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซ่ึงขอเบิกตามจ านวนจ่ายจริง 
 การลงมติในวาระน้ีจะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
 นายทองค า ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า การตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศน้ัน ใช้ผู้สอบบัญชีจากส านักงานเดียวกับบริษัทแม่หรือไม่ และมีค่าสอบบัญชีเท่าไหร่ 
 นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์ ตอบข้อซักถามว่าในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแม่และบริษัทย่อยน้ัน 
ใช้ผู้สอบบัญชีจากส านักงานเอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนท่ีอยู่ใน
ต่างประเทศ กรรมการมอบหมายให้เป็นหน้าท่ีของผู้สอบบัญชีจากส านักงานเอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ตามงบการเงิน และตัวเลขทาง
บัญชี โดยคณะกรรมการร่วมด้วยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดรอบระยะเวลาบัญชีท่ีกฎหมาย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885 และ/หรือ  นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ  นางสาวดรณี สมก าเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 และ/หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596  แห่งส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561  โดยก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ไม่เกิน 2.27 ล้านบาท  ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซ่ึ งขอ
เบิกตามจ านวนจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 5,050,598,728  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9911  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 448,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0089  ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จ านวน 286,944,117 หุ้น เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จ านวน 38,652,395 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ านวน 773,516 หุ้น 
และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จ านวน 773,516หุ้น รวมจ านวน 
327,143,544 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 327,143,544 บาท 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระน้ี 
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 นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อขออนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จ านวน 
327,143,544 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 327,143,544 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 (1) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 
(NUSA-W2) จ านวน 286,944,117 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 (NUSA-W2) จ านวน 38,652,395 หุ้น เนื่องจากใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครบก าหนดอายุ  3 ปีแล้ว โดยได้มีการใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2561 
 (2) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ านวน 773,516 หุ้น เน่ืองจากเป็นเศษของ
หุ้นท่ีคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ  1 หุ้นใหม่  
 (3) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3   
(NUSA-W3) จ านวน 773,516 หุ้น เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติให้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 694,713,412 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (NUSA-W3) 
โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ่ึงมีการใช้สิทธิและได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้วจ านวน 693,939,896 หุ้น จึงมี
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวคงเหลือจ านวน 773,516 หุ้น 
  ท้ังน้ี คณะกรรมการเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จ านวน 327,143,544 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 327,143,544 บาท  
 การลงมติในวาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 (NUSA-W2) จ านวน 286,944,117 หุ้น เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 
(NUSA-W2) จ านวน 38,652,395 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ านวน 773,516 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (NUSA-W3) จ านวน 773,516หุ้น รวมจ านวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมท้ังสิ้น 327,143,544 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 5,051,047,628  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 327,143,544 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 10,488,054,292 
หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จ านวน 10,160,910,748 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระน้ี 
 นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 8 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเดิมแล้วน้ันจะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีส ารองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
รุ่นท่ี 2 (NUSA-W2) จ านวน 286,944,117 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีส ารองไว้เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ
การซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 (NUSA-W2) จ านวน 38,652,395 หุ้น เนื่องจากใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครบก าหนดอายุ  3 ปีแล้ว 
โดยได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2561  
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 (2) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีส ารองไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ านวน 773,516 หุ้น และโดยวิธีการ
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 (NUSA-W3) โดยจะออก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีได้รับจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวน 773,516 หุ้น 
 ดังน้ัน จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 10,488,054,292 หุ้น ขออนุมัติลดทุนจ านวน 327,143 544 หุ้น ท าให้มีทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ คงเหลือจ านวน 10,160,910,748 หุ้น ท้ังน้ีขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทฯ  ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อเป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนธ์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังน้ี 
“ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน   10,160,910,748  บาท  (หน่ึงหมื่นหน่ึงร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) 
 แบ่งออกเป็น 10,160,910,748  หุ้น  (หน่ึงหมื่นหน่ึงร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ   1   บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 
 โดยแบ่งออก 
 เป็นหุ้นสามัญ 10,160,910,748  หุ้น  (หน่ึงหมื่นหน่ึงร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ        -   หุ้น ( -  หุ้น) 
 ท้ังน้ี คณะกรรมการเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 
10,488,054,292 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จ านวน 10,160,910,748 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
 การลงมติในวาระน้ีจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 
มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 327,143,544 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 10,488,054,292 หุ้น ให้
เหลือทุนจดทะเบียน จ านวน 10,160,910,748 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 5,051,047,628  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระน้ี 
  นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 66/1 จึงขอเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 11. หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น มีรายละเอียด ดังน้ี 
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เดิม 
หมวด 2 

การออกหุ้น และการโอนหุ้น 
“ข้อ  11.  ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (1)  บริษัทอาจซ้ือหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  
เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล  ซ่ึงผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 (2)  บริษัทอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุ้นคืนน้ันไม่
เป็น เหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 
 
หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่น้ันจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล 
 
บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีบริษัทซ้ือคืนตามวรรคแรกภายในเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ถ้าบริษัทไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ได้
ภายในเวลาท่ีก าหนด บริษัทจะต้องลดทุนช าระแล้ว โดยตัดหุ้นท่ียังจ าหน่ายไม่ได้ 
 
การซ้ือหุ้นของบริษัทคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน และการตัดหุ้นท่ีซ้ือคืน บริษัทต้องด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด” 
 
 ท้ังนี้ การเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จะขออนุมัติเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. วรรค 1 ตอนท้าย ตามท่ีได้แจ้งผู้
ถือหุ้นในหน้าหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ท่ีท าอักษรตัวหนา และขีดเส้นใต้ไว้ชัดเจนแล้ว ดังน้ี 

หมวด 2 
การออกหุ้น และการโอนหุ้น 

“ข้อ  11.  ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 (1)  บริษัทอาจซ้ือหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  
เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล  ซ่ึงผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
 (2)  บริษัทอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุ้นคืนน้ันไม่
เป็น เหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 
 “ทั้งนี้ การซื้อหุ้นของบริษัทคืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจ านวนไม่
เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นดังกล่าวคืนได้” 
  
หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่น้ันจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล 
 
บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีบริษัทซ้ือคืนตามวรรคแรกภายในเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ถ้าบริษัทไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ได้
ภายในเวลาท่ีก าหนด บริษัทจะต้องลดทุนช าระแล้ว โดยตัดหุ้นท่ียังจ าหน่ายไม่ได้ 
 
การซ้ือหุ้นของบริษัทคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน และการตัดหุ้นท่ีซ้ือคืน บริษัทต้องด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด” 
 
   ท้ังน้ี คณะกรรมการเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 11. วรรค 1 ตอนท้าย 
เพื่อให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 66/1 
 การลงมติในวาระน้ีจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)  ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
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มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 5,051,047,628  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 11  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ  
 โดยในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี  
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าในวาระเลือกตั้งกรรมการได้มีการเสนอแนะและมีข้อคิดเห็นไปแล้วน้ันแต่ว่า
คณะกรรมการบริหารไม่ได้อยู่ในท่ีประชุมด้วย เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งเพื่อให้คณะกรรมการทราบทุกท่านว่า 
(1) อยากให้ประธานฯ พิจารณาว่าหากในปีต่อไปบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนควรหาผู้ท่ีมีความเป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารไม่ใช่การ
เลือกตั้งกรรมการเข้ามาแล้วมีแต่ชุดเดิม หรือเลือกกลับเข้ามาเพราะความเกรงใจ (2) เรื่องคดีความ ตามท่ีระบุในรายงานประจ าปี 2560 ในหน้า 162 
ซ่ึงเป็นคดีความจ านวนมาก ถึงแม้จะเป็นตัวเงินไม่มาก แต่คณะกรรมการควรตัดปัญหาออกไป เพื่อไม่ให้มีบันทึกในรายงานประจ าปีอีก หากมีผู้ลงทุน
หรือลูกค้าอ่านรายงานประจ าปีแล้วบริษัทฯ จะไม่มีความน่าเชื่อถือ จึงเป็นห่วงบริษัทฯ และขอฝากข้อเสนอแนะไว้ให้คณะกรรมการทุกท่าน ท้ังน้ี 
หากข้อเสนอแนะพิจารณาแล้วประธานฯ เห็นว่ามีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็ขอเสนอแนะให้ปรับปรุงในเรื่องการท างานด้วย  
 นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าในฐานะประธานกรรมการบริษัทว่า 
บริษัทฯ ไม่ได้ยึดติดว่ากรรมการท่ีเข้ามาจะต้องเป็นเครือญาติ ซ่ึงบริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้มืออาชีพเข้ามาร่วมบริหารอยู่แล้ว ในส่วนเรื่องของคดีความ
จะเห็นว่าผู้บริหารให้นโยบายว่าหากบริษัทฯ ต้องยอมความลูกค้าหรือคู่ค้าเพียงรายเดียวจะท าให้เกิดการฟ้องร้องมากขึ้นหากบริษัทฯ เป็นฝ่ายยอม
ความในคดี ซ่ึงเป็นนัยส าคัญท่ีผู้บริหารต้องรอบคอบและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ มากท่ีสุด 
 นายทองค า ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่าในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ มีการประกาศในเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ หากมีแล้วถือว่าเป็นการเปิดโอกาสและอยากขอให้ผู้ถือหุ้นท้ังรายย่อย และรายใหญ่ หากสนใจสามารถเสนอชื่อเข้า
เป็นกรรมการของบริษัทได้ 
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้มีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการในเว็บไซต์บริษัทฯ และในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยประกาศรับสมัครเมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 จนถึงวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา แต่หากท่านใดสนใจเสนอชื่อสามารถส่งหนังสือมายัง
ประธานฯ เพื่อพิจารณาได้ ท้ังนี้ บริษัทฯ ก็ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการอยู่แล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ทุกประการ  
 นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า มีข้อสงสัยว่าด้วยต าแหน่งท่านประธานฯ ท่ีมีการควบหลายต าแหน่ง  
ซ่ึงเป็นท้ังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยบริษัทอื่นน้ันโดยปกติแล้วประธานกรรมการ 
กับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องเป็น มี 2 คน แยกคนละต าแหน่งหรือไม่ เพื่อหลักการ Checks and Balances (การถ่วงดุลอ านาจ) และ
เพื่อ Performance ของบริษัทฯ ด้วย จึงเห็นว่าหากประธานฯ รับหน้าท่ีเพียงท่านเดียวจะเป็นการรับภาระหนักเกินไป และอาจเป็นผลท า
ให้ผลประกอบการไม่เป็นท่ีพอใจหรือไม่ 
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการบริหารน่ันบริษัทฯ พยายาม
สร้างและพัฒนา CEO (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) ไว้แล้ว ซ่ึงปัจจุบันก็มีบุคคลท่ีบริษัทฯ มอบหมายหน้าท่ีงานในหลายด้านและจะให้ขึ้นมา
เป็น CEO ในอนาคต โดยมีการทดสอบวัดผลการท างานอยู่แล้ว เพียงแต่บริษัทฯ ไม่ได้เปิดตัวหรือประกาศ ซ่ึงบริษัทฯ มีท้ังหมด 5 สายงาน 
ประกอบด้วย สายงานการตลาด สายงานสนับสนุนการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน สายงานก่อสร้าง และสายงานธุรกิจต่างประเทศ แต่
ละสายงานจะมีรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท่ีบริษัทฯ มอบหมายหน้าท่ี พร้อมท้ังประเมินผลท่ีจะให้ขึ้นมาในต าแหน่ง CEO อยู่แล้ว จึงขอ
ออกตัวแทนท่านประธานฯ ว่าไม่ใช่ว่าท่านต้องการควบท้ังต าแหน่งประธานฯ และ CEO ท้ังนี้ คณะกรรมการก็มีการสอบถามตลอดว่าปัจจุบัน
มีบุคคลใดพอท่ีจะมารับต าแหน่ง CEO หรือไม่ จึงขอขอบคุณส าหรับข้อคิดเห็นน้ี ซ่ึงเป็นนโยบายและบริษัทฯ ถือปฏิบัติอยู่แล้วเพียงแต่
ปัจจุบันบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะก้าวไปพร้อมกับบริษัทฯ น้ัน จะมีความพร้อมและน าพาบริษัทฯ ผ่านอุปสรรคไดอ้ย่างไร 
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  นายจิตบัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากประสบการณ์เคยบริหารองค์กรและในเรื่องของ
ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งท่ีสะท้อนรูปแบบของธุรกิจน้ัน คือโครงสร้างธุรกิจและผู้บริหารท่ีวางไว้ ความน่าเชื่อถือ ซ่ึงความชัดเจนของบริษัทมหาชนจะต้อง
มีโครงสร้างธุรกิจ และต าแหน่งในการบริหาร บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจมากขึ้นแต่โครงสร้างยังเหมือนเดิม และในการประชุมยังไม่เคยเห็น 
Successor ท่ีเข้ามาช่วยบริหาร จึงอยากให้ประธานฯ แนะน า Successor ให้ท่ีประชุมรู้จักจะได้ไม่เป็นเพียงเงาของ CEO และเชื่อว่าในการ
ขยายธุรกิจในปีน้ีน่าจะมีข่าวดีจากการขับเคลื่อนธุรกิจท่ีมีผลก าไรท่ีดี 
 นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ 
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องการเสนอแต่งตั้งกรรมการน้ัน ส่วนใหญ่แล้ว
บริษัทจดทะเบียนจะมีการเปิดโอกาสให้เสนอรายชื่ออยู่แล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอเน่ืองจากเสนอแล้วขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการว่าจะรับหรือไม่รับ 
การมีผู้บริหารเข้ามาน้ัน หากเป็นบุคคลภายนอกก็จะไม่เข้าใจปัญหาภายในของบริษัทฯ จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะบริหารงานได้ดีซ่ึงเวลาจะเป็นเครื่อง
พิสูจน์วัดความเป็นมืออาชีพ จึงควรมีการผสมผสานท่ีดีระหว่างผู้บริหารภายในและท่ีมาจากภายนอก  
 นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ 
 นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่า งบการเงินจ านวนประมาณ 700.00 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวอื่น
น้ัน บริษัทฯ น าไปซ้ือหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ากัด ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกรรมการท่านใหม่ท่ีได้แต่งตั้งเข้ามาด้วย ไม่ทราบว่ามี
สาระส าคัญอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้เข้าซ้ือหุ้นของวินด์ เอนเนอร์ยี่ 
เมื่อ 3 ปีท่ีแล้ว ซ่ึงก่อนหน้าน้ีบริษัทฯ มีแนวโน้มท่ีจะไปประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ณุศา พาวเวอร์ 
จ ากัด ขึ้น และได้มีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นไปซ้ือหุ้นตรงน้ี ซ่ึงปีน้ีจะครบก าหนดตามสัญญาแล้ว และบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ากัด  
มีเป้าหมายท่ีจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในการเข้าซ้ือหุ้นของบริษัทฯ น้ัน เพื่อไปศึกษาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงมีอดีตรองผู้ว่าการ การไฟฟ้าเข้า
มาเป็นกรรมการให้กับบริษัทฯ คือท่านมานพ ถนอมกิตติ  
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่า (1) บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ากัด  
กี่เปอร์เซ็นต์ และ (2)  หากบริษัทฯ ยังมีแผนจะท าวินด์ บริษัทฯ มีความได้เปรียบ หรือ Competitive Advantage มากกว่าคู่แข่งอย่างไร 
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์
ยี่ โฮลดิ้ง จ ากัด ไม่ถึงร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียน (2) ตามงบการเงินของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ากัด ดูในหนังสือเชิญประชุมน้ัน 
ปีท่ีผ่านมา มีก าไรประมาณ 900.00 ล้านบาท และมีการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่อไป 
  นายจิตบัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามท่ีบริษัทฯ มีโครงสร้างธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์น้ัน  
และมีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานในลักษณะน้ี ควรมีทีมงานท่ีเข้ามาน าเสนอในการเข้าลงทุน และจะมีแนวโน้นในทิศทางใดในอีก 3 ปี
ข้างหน้า  
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามท่ีได้เรียนผู้ถือหุ้นไปแล้วน้ันว่าเป็นการ
เข้าลงทุนเมื่อ 3 ปีท่ีแล้ว และการท าธุรกิจพลังงานหมุนเวียนน้ันไม่ได้ง่าย และท่ีบริษัทฯ เข้าลงทุนน้ันมีจุดประสงค์คือเข้าไปศึกษาธุรกิจ และ
จัดต้ังบริษัทย่อย บริษัท ณุศา พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงสามารถเปิดเป็นคู่แข่งของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ากัด ท่ีมีใบอนุญาตประกอบการ
ทุกอย่างแล้วได้หรือไม่ โดยทีมผู้บริหารได้ศึกษาแล้วว่าไม่เหมาะสมในการเข้าท าธุรกิจน้ี จึงยุติการด าเนินการต่างๆ ในบริษัทย่อยลง และรอ
ลุ้นใหบ้รษิัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ากัด เข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ ซ่ึงจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ 
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอแนะพร้อมกล่าวว่า เป็นการดีท่ีผู้บริหารตัดสินใจกลับมาบริหารธุรกิจหลัก
ด้านอสังหาริมทรัพย์เหมือนเดิม เน่ืองจากหากเงินทุนไม่มากในธุรกิจน้ีอาจสู้คู่แข่งขันไม่ได้ และควรตั้งเป้าหมายไปท่ีธุรกิจด้านสุขภาพท่ีบริษัทฯ 
ลงทุนไปแล้ว เข้าไปบริหารจัดการให้ดีและท าให้บริษัทฯ มีผลก าไรดีกว่า   
 นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ 
 นายจิตบัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในการร่วมทุนกับจีน และได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้าน
เงินกู้มาน้ัน เป็นแนวทางท่ีดีและบริษัทฯ มาถูกทางแล้วในการหาบริษัทร่วมทุน แต่ต้องการให้ CFO ดูในเรื่องต้นทุนทางการเงินว่าร้อยละ 6 น้ันสูงไป
หรือไม่ เน่ืองจากในเรื่อง Source of fund น้ัน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปีก่อน โดยมี Benefits คืนให้ประมาณ
ร้อยละ 2  ซ่ึงข้อมูลน้ีคาดว่าเปิดเผยตั้งแต่ปีก่อนแล้ว และอย่างท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าอสังหาริมทรัพย์จีนล้นตลาด อาจเป็นการดีท่ีบริษัทฯ จะท า 
Mixed-Use ซ่ึงอาจจะร่วมกับบริษัทชั้นน าในการผสมผสานโครงการแนวใหม่ร่วมกัน   



 

เอกสารแนบ 1 

~ 28 ~ 

 นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะว่าในเรื่อง Source of fund น้ันเป็นข้อเสนอแนะท่ีดี เน่ืองจาก
บริษัทฯ ได้มีการร่วมทุนกับจีนค่อนข้างนานแล้ว แต่เข้าใจว่าในระยะหลังน้ีรัฐบาลจีนมีการเบรกภาคอสังหาริมทรัพย์พอสมควร ซ่ึงในระยะแรกมีการ
ผลักดันก็จริงแต่พอมีปริมาณมากไปรัฐบาลก็อาจจะดึงไว้ ในช่วงแรกบริษัทฯ อาจจะเข้าร่วมลงทุนไม่ทันท่ีท่านผู้ถือหุ้นแจ้งว่ามี Source of fund 
เพิ่มให้อีกร้อยละ 2 น้ัน แต่ในการเข้าลงทุนกับจีนผู้บริหารก็มองว่าบริษัทฯ เงินลงทุนท่ีดอกเบี้ยท่ีต่ ากว่าในประเทศ ปัจจุบันท่ีบริษัทฯ กู้เงินจาก
สถาบันการเงินน้ันก็จะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 6.5 หรือร้อยละ 7.5 และในส่วนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้ันจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้มุ่งสร้าง
โครงการบ้านสุขภาพ และการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอยู่แล้ว 
 นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขออนุญาตซักถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ กู้เงินจากจีนเป็นสกุลเงินอะไร และวงการ
คอนโดมิเนียมน้ัน ในปัจจุบันมีการเกิด Over supply จริงหรือไม ่
 นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า เงินกู้จากจีนกู้เป็นดอลล่าร์ และขอยืนยันว่าคอนโดมิเนียมในประเทศไทยน้ัน 
มีราคาถูกท่ีสุดในโลก จะเห็นว่าท่ีดินเส้นสุขุมวิทจะมีโครงการขึ้นเต็มพื้นท่ี ซ่ึงพื้นท่ีท่ีมีราคาสูงก็จะสามารถขายได้ราคาสูงและยังเป็นท่ีต้องการของ
ลูกค้า แต่ท่ีเกิด Over supply น้ัน อาจเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ช่วงปลายของรถไฟฟ้า หรือชาญเมือง แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นน้ันเกิดจากลูกค้ารายย่อยท่ีไม่สามารถ
รับโอนได้ กู้สถาบันการเงินไม่ผ่าน และสถาบันการเงินยังเข้มงวดเรื่องการยื่นกู้อยู่ 
 นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามเพิ่มเติมเรื่องวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ ว่า หากปลายปีน้ีวินด์สามารถเข้าตลาด
หลักทรัพย์ได้บริษัทฯ ยังต้องขายหุ้นคืนตามเงื่อนไขหรือไม่ และหากสมมติว่าวินด์สามารถเข้าตลาดได้ในต้นปีหน้าซ่ึงบริษัทฯ เล็งเห็นแล้วว่า
ก าไรเติบโตดีมาก บริษัทฯ จะสามารถขอขยายระยะเวลาขายคืนได้หรือไม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  และบริษัทฯ มีโอกาสเข้าร่วม 
Opportunity day หรือไม ่
 นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ในการขายหุ้นคืนน้ันไม่ได้ขายคืนในราคาทุน และในส่วนท่ีว่าหากบริษัทฯ ทราบ
ว่าวินด์จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แน่นอนน้ัน เป็นเรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อยู่แล้ว และบริษัทฯ มีการเตรียมตัว
อยู่แล้วในการเข้า Opportunity day อยู่แล้วเน่ืองจากบริษัทฯ ก็ไม่ได้เข้าร่วมมาเป็นเวลานานแล้ว 
 เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ี
สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุมเวลา    16.46 น. 
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